



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลไชยปราการ โทร 053-870444

ที่ ชม 0033.301/๑๙๐

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน จำนวน 4 มาตรการ และขออนุมัติเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลไชยปราการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนการระบบงาน” โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนประเมินแนวทางในการป้องกันทุจริต และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนและพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากผู้อื่น การเรียไร การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบประเมินสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันนำไปสู่การกำหนดมาตรการกัลก และการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลไชยปราการ

จากที่กล่าวมาข้างต้น ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ กลไกและการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมแล้ว โดยจัดทำเป็นประกาศ จำนวน 4 มาตรการ คือ

1. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ปี 2566
2. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลไชยปราการ ปี 2566
3. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปี 2566
4. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลไชยปราการ

ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง จินตนา วันตา)
เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวจริญญา สีเหลือง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ-อนุญาต

(นายกิตติพันธุ์ พลอม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ